



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2241-9016

ที่ มท 0801.3 / ว 455

วันที่ 11 ตุลาคม 2550

เรื่อง ขอสั่งสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 5 ปี

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 5 ปี และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีสารเนื่องในโอกาสดังกล่าว มายังเพื่อนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ จึงขอสั่งสารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมายังท่าน เพื่อนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)

เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



## สารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ ๕ ปี

เพื่อนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคารพรักทุกท่าน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก้าวเดินมาครบ ๕ ปีเต็ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้ร่วมผนึกกำลังกันสานงานต่อ ก่องานใหม่เป็นจำนวนมาก โดยความร่วมมือ ร่วมใจ จากเพื่อนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมตลอดถึงผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบทั่วประเทศ ส่งผลให้ท้องถิ่นไทยในปัจจุบันพัฒนาเจริญรุดหน้าไปไกล มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในหมู่สาธารณชนโดยทั่วไป ผมขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน ทุกๆ ฝ่าย ที่ได้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนได้ด้วยดี แต่งานของเราคงไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้ เรายังคงต้องมีชิ้นงานอีกมากมายที่จะต้องดำเนินการและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำหรือทำแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ สิ่งไหนที่ดีก็ควรดำเนินการต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป สิ่งไหนที่ยังไม่ดี ยังมีข้อบกพร่องอยู่ ก็ขอให้ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการเพื่อให้เกิดผลที่ดีต่อสังคม โดยส่วนรวม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างก้าวหน้าต่อไปอย่างสง่างาม ก็ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายช่วยกันขับเคลื่อน เดินหน้ากิจการงานต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยยึดถือนโยบายหลักในการทำงาน คือ ไม่ทุจริต เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าสถาพรยิ่งขึ้นไป

ในวาระอันเป็นมงคลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก่อตั้งครบ ๕ ปี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดประทานพรให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายสมพร ไร่บางยาง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น